

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

๑. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานแผนและประกันคุณภาพ จึงได้จัดทำรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน

๑. ความเสี่ยง ระดับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ [ตามเอกสารแนบ ๑](#)

๒ ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย [ตามเอกสารแนบ ๒](#)

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อความการเขียนรายงานในแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และระดับมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะปรับแก้ไขข้อความในแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในระดับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระดับมหาวิทยาลัย [รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ และ ๔](#) ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะหัวข้อความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยในปีถัดไปในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย การใช้ระบบสารสนเทศซ้ำซ้อน และมอบให้รองศาสตราจารย์ ดร. วรเศรษฐ์ สุวรรณิก เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำความเสี่ยง

๒. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital transformation สำหรับผู้บริหาร ตามที่ได้มีการแจ้งวัน เวลา สถานที่ในการบรรยายพิเศษเรื่องดังกล่าวเมื่อการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น วิทยาเขตกำแพงแสนมีความสนใจในการเข้าร่วมฟังบรรยาย แต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาวิทยาเขตบางเขน จึงขอให้มีการถ่ายทอดผ่านระบบคอนเฟอร์เร้นไปยังวิทยาเขตต่างๆ ไปพร้อมกันทุกวิทยาเขต ในการนี้ จึงขอที่ประชุมพิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดระบบคอนเฟอร์เร้นไปยังทุกวิทยาเขต โดยมอบหมายฝ่ายบริการสารสนเทศพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่มีใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน

๓. รายงานความก้าวหน้าโครงการประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ งานแผนและประกันคุณภาพ รายงานความก้าวหน้าโครงการประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายถึงรูปแบบการรายงาน ควรปรับรูปแบบการรายงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่จะแสดงให้คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ทราบถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับรูปแบบการรายงานความก้าวหน้าโครงการตามที่ได้มีการอภิปราย และมอบหัวหน้าโครงการเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในโครงการที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่องานแผนและประกันคุณภาพ จักได้นำข้อมูลไปจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และรายงานคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเชิญชวนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สำนักบริการคอมพิวเตอร์สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ จึงเสนอให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ช่วงวันที่ ๑๑-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจในรูปแบบดิจิทัล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และมีมติมอบหมายดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

- มอบฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบดิจิทัล เช่น การนำเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้การนิทรรศการมีความน่าสนใจ

- มอบฝ่ายบริหารและธุรการ รวบรวมข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ ๓๓ เพื่อเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ ๓๓ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ ๓๓ ตามโครงสร้างเดิมในปีที่ผ่านมา

๖. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการ โดยงานการเงินและบัญชี รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) ซึ่งแยกการดำเนินการดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% จำนวน ๘ โครงการ (ลำดับที่ ๑-๕, ๘-๑๐)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ลำดับที่ ๖-๗ (กองคลัง มก.)

โครงการที่ดำเนินการตามรอบระยะเวลา ลำดับที่ ๑๑-๑๓

จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ ตรวจสอบรายการ ๑๑-๑๒*

๗. รายงานการมาปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานทรัพยากรบุคคล รายงานการมาปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ [ตามเอกสารแนบ ๑](#) และสถิติการมาสายของบุคลากรที่มีจำนวนการมาสายจำนวนมาก [ตามเอกสารแนบ ๒](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายแจ้งบุคลากรและสอบถามเบื้องต้นถึงสาเหตุการมาสาย *ที่ประชุมรับทราบ* และมีเสนอแนะให้หัวหน้าฝ่ายหาวิธีการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มาสายลดลง พร้อมทั้งให้มีการกำหนดเกณฑ์ในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และของมหาวิทยาลัย
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง "การให้ความรู้และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล" ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*
๙. ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ สำนักงานประกันคุณภาพ ขอเชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินการตั้งเอกสารคู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ* และขอเชิญชวนทุกฝ่ายส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ
๑๐. การเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมเสนอผลงานโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM Day ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแพงอคูลัยวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. นั้น ผลการนำเสนอสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*
๑๑. ระบบเรดออนไลน์ ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เซิร์ฟเวอร์ระบบเรดออนไลน์มีปัญหาเนื่องจากเป็นวินโดว์รุ่นเก่า เครื่องมีอายุการใช้งานมาก แต่สามารถกู้คืนได้เรียบร้อยแล้ว *ที่ประชุมรับทราบ* และมอบหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสอบถามบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงอุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุ และค่าใช้จ่ายให้สำนักทะเบียนและประมวลผลรับทราบ
๑๒. ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๘ ชั้น ๗ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง

ตรวจ/ทานโดย : นางชิตชนก สายชุ่มอินทร์